

Số: 45 / BC-SKHCN

Bình Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 571/STP-PBGDPL ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg và sơ kết 06 tháng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: (có phụ lục kèm theo).

2. Cách thức triển khai, tổ chức thực hiện

Thông qua “Ngày pháp luật” hàng tháng, Sở đã tổ chức triển khai các văn bản pháp luật đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động bằng hình thức phổ biến trực tiếp, hướng dẫn tìm hiểu các quy định pháp luật và cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

Sở cũng đã đăng tải các văn bản pháp luật mới lên Website của Sở và Bản tin khoa học công nghệ, phục vụ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, hoạt động phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật thông qua các hội nghị, các buổi tập huấn và phát các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Về Ngày pháp luật 9/11, giai đoạn 2013-2015 là thời điểm Hiến pháp năm 2013 được ban hành và có hiệu lực, do đó Sở đã đẩy mạnh triển khai những điểm mới của Hiến pháp. Năm 2013, Sở đã triển khai tuyên truyền với chủ đề: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; chủ đề của năm 2014 là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; và chủ đề của năm 2015 “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Để Ngày pháp luật được triển khai sâu rộng, hàng năm Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo banrol tuyên truyền về Ngày Pháp luật với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo

luật”, đồng thời tuyên truyền thông qua chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên website của Sở và lồng ghép trong buổi tuyên truyền “Ngày pháp luật” hằng năm với sự tham dự của các cán bộ công chức, viên chức toàn Sở. Qua đợt phát động hưởng ứng Ngày pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong việc vận động gia đình ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Ngoài ra, việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật thường tổ chức thông qua các hội nghị, hội thảo và các đợt tập huấn. Đây là những hình thức tuyên truyền được áp dụng phổ biến, rộng rãi do hiệu quả đem lại cao, cách thức tổ chức khá đơn giản và tiết kiệm kinh phí. Năm 2013 Sở đã tổ chức 26 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 1.420 người tham dự và 540 tài liệu được phát miễn phí. Năm 2014, số lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật là 23, số người tham dự là 1.204 và 1.245 tài liệu đã được phát miễn phí. Đến năm 2015, Sở đã tổ chức 16 lượt phổ biến pháp luật trực tiếp cho 663 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 bài tin pháp luật được đăng tải trên Website Sở, Bản tin khoa học và công nghệ cùng 245 tài liệu được phát miễn phí.

Hàng năm, Sở đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng và ban hành các biện pháp bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật như Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, triển khai thực hiện ngày pháp luật hàng tháng và phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên tại cơ quan.

Về nguồn nhân lực, trước đây, Sở đã thành lập tổ pháp chế với 3 cán bộ pháp chế làm công tác kiêm nhiệm. Hiện nay, Sở đã có 1 cán bộ pháp chế chuyên trách và 1 cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên tại các phòng và đơn vị được bố trí để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hàng năm, cán bộ pháp chế và đội ngũ báo cáo viên đều tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở cũng đã bố trí kinh phí hoạt động không thường xuyên, cơ sở vật chất và trang thiết bị để đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm.

4. Đánh giá tác động từ khi thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Qua 3 năm triển khai và thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, kết quả đạt được theo mục tiêu, yêu cầu đề ra theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng hằng năm. Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật cũng đem lại hiệu quả trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, viên chức được hiểu biết sâu rộng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hội nhập quốc tế nói chung và góp phần quản lý Nhà nước hiệu quả, đúng với mục đích đã đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá về tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những mặt đạt được thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế:

Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cao trong công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền, phổ biến chưa sâu kỹ, nhất là các nội dung cần tập trung chưa thực sự đến được nhiều đối tượng cần phổ biến, tuyên truyền. Nhiều văn bản pháp luật mới ban hành đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa phong phú, đa dạng, chưa có sự đổi mới do đó chưa thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, vấn đề về ý thức tìm hiểu về pháp luật của các tổ chức, cá nhân còn chưa cao, công tác phối hợp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương chưa chặt chẽ dẫn tới số lượng tổ chức, cá nhân tham gia các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn ít so với dự kiến ban đầu.

Kinh phí tổ chức các hội nghị, hội thảo đang còn hạn chế. Do đó, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thường được tổ chức đơn giản với số lượng ít nên hiệu quả đem lại chưa cao.

2. Nguyên nhân

Việc tồn tại những khó khăn, hạn chế xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta quá nhiều, số lượng lớn và liên tục được sửa đổi, bổ sung nên việc phổ biến đến các đối tượng chưa đầy đủ.

Kinh phí để thực hiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang hạn chế nên việc tổ chức các đợt tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo và các đợt tập huấn đang gặp khó khăn.

Do biên chế có hạn nên báo cáo viên pháp luật phải đảm nhiệm công tác chuyên môn, chưa có nhiều thời gian dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Bài học kinh nghiệm, mô hình hiệu quả quá trình thực hiện

Phổ biến giáo dục pháp luật phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Sử dụng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống, lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của chính quyền; gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tiếp tục đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng phương tiện, kỹ thuật hiện đại cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Việc quy định nhóm đối tượng đặc thù trong dự thảo Luật sẽ xảy ra trường hợp vẫn thiếu những đối tượng cần đưa vào diện đặc thù hoặc có những trường hợp thực

chất không chỉ họ cần được tuyên truyền mà phải hướng tới cả xã hội, cụ thể như đối tượng khuyết tật thì việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng tới đối tượng là cộng đồng xã hội, chứ không chỉ là người khuyết tật, hay như đối với nạn nhân của bạo lực gia đình, ngoài đối tượng bị bạo hành thì cả xã hội cần phải được tuyên truyền để hiểu về việc làm này và không ngoại trừ đối tượng là người bị bạo hành./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- LĐ Sở KHCN;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bình Phước



PHỤ LỤC

BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số 45/BC-SKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Năm	Ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện, Kế hoạch công tác PBGDPL (nêu rõ loại văn bản)	Số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn		Hình thức PBGDPL có hiệu quả trên thực tế (nêu rõ hình thức)	Kinh phí thực hiện PBGDPL		Mô hình hay, cách làm hiệu quả
		Báo cáo viên pháp luật	Tuyên truyền viên pháp luật		Từ ngân sách nhà nước	Từ các nguồn khác	
2013	01 kế hoạch	01	19	- Phổ biến pháp luật trực tiếp; - Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.	49.200.000 đồng	0	- Hội nghị - Chủ trì, phối hợp mở các lớp tập huấn tại địa phương
2014	02 kế hoạch	01	19	- Phổ biến pháp luật trực tiếp; - Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.	50.000.000 đồng	0	- Hội nghị - Chủ trì, phối hợp mở các lớp tập huấn tại địa phương
2015	01 kế hoạch	01	20	- Phổ biến pháp luật trực tiếp;	60.200.000 đồng	0	- Hội nghị - Chủ trì, phối

				<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; - Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. 			hợp mở các lớp tập huấn tại địa phương
2016 (Từ 01/01/2016 đến 30/5/2016)	01 kế hoạch	01	20	<ul style="list-style-type: none"> - Phổ biến pháp luật trực tiếp; - Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. 	45.700.000 đồng	0	<ul style="list-style-type: none"> - Hội nghị - Chủ trì, phối hợp mở các lớp tập huấn tại địa phương

